



ประกาศ สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน (สกก.)

ตามที่ สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศรับสมัคร
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน (สกก.) จำนวน ๒ อัตรา ดังนี้

๑. ตำแหน่งที่รับสมัครงานด้านวิชาการและวิเคราะห์ข้อมูล จำนวน ๑ อัตรา โดยประกาศรับสมัคร
ระหว่างวันที่ ๑๗ เมษายน - ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๒. ตำแหน่งที่รับสมัครงานด้านเลขานุการผู้บริหารและประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ อัตรา โดยประกาศ
รับสมัคร ระหว่างวันที่ ๒๔ เมษายน - ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

บัดนี้ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบตำแหน่งที่รับสมัคร จำนวน ๒ อัตราดังกล่าว โดยเรียงลำดับ
ตามเลขประจำตัวสอบ และจะทำการสอบคัดเลือกตามรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒
โดยขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน เข้ารับการสอบคัดเลือก
ตามวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน ดังนี้

๑. ตำแหน่ง งานด้านวิชาการและวิเคราะห์ข้อมูล

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	เลขประจำตัวสอบ	หมายเหตุ
๑	ว่าที่ ร.ต.หญิง ธนพร กิจเจา	๐๑	
๒	นายทีฆายุ วันเนา	๐๒	
๓	นางสาวเนตรนภา เดชชิต	๐๓	
๔	นายวีรพงษ์ชัย ศรีฉลาด	๐๗	
๕	นางสาวกรองกาญจน์ เอี่ยมอนุพงษ์	๐๘	

๒. ตำแหน่ง งานด้านเลขานุการผู้บริหารและประชาสัมพันธ์

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	เลขประจำตัวสอบ	หมายเหตุ
๑	นางสาวประภัสสร ศรีพิทักษ์	๐๔	
๒	นางสาวสุวรรณี สุทธิกุล	๐๕	
๓	นางสาวภคญาดา ขำขาว	๐๖	
๔	นายวีรพงษ์ชัย ศรีฉลาด	๐๗	
๕	นางสาวกรองกาญจน์ เอี่ยมอนุพงษ์	๐๘	

/วัน เวลา...

วัน เวลา และสถานที่สอบ

วันที่	การสอบ	เวลารายงานตัว	เวลาสอบ	สถานที่
๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒	ภาคปฏิบัติ	๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.	๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป	สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน อาคาร สพฐ.๕ ชั้น ๙ กระทรวงศึกษาธิการ
	สอบ สัมภาษณ์		๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป	สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน อาคาร สพฐ.๕ ชั้น ๙ กระทรวงศึกษาธิการ

ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

๑. ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม สุภาพสตรีสวมเสื้อกระโปรงหรือกางเกงทรงสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกงทรงสุภาพโดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพุดติดนเป็นสุภาพชน ทั้งนี้ ห้ามผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสวมเสื้อผ้าที่เป็นผ้ายัด หรือผ้ายีนส์ โดยเด็ดขาด หากผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแต่งกายไม่ถูกต้องตามที่กำหนด จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบคัดเลือก

๒. เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่สอบ

๓. นำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นใดที่เจ้าหน้าที่รัฐออกให้ ซึ่งมีรูปถ่าย และเลขประจำตัว ๑๓ หลักชัดเจน มาแสดงในวันสอบ หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการสอบ อาจพิจารณาไม่ให้เข้าสอบได้

หากผู้ใดไม่มีรายงานตัวเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียนตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์การเข้ารับการคัดเลือก

การประกาศผลการคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้

สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน จะประกาศผลการคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้ ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน และทางเว็บไซต์ <https://www.studentact.net/> โดยมีกำหนดการจ้างตั้งแต่วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ กำหนดการดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นางสาววิมลดา เรือนไชยวงศ์)
นักวิชาการศึกษานานาชาติพิเศษ
วิชาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน